



แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ท่านทรงพระเมตตาอ่อนลงมารับทราบ  
ในเรื่องตั้งคณะกรรมการเจ็ดองค์ หรือ  
อะไรนี้แหละนะ ให้เป็นผู้ทำหน้าที่  
ปฏิบัติสมเด็จพระสังฆราชนี้ก็ตาม  
แต่ประชาชนเห็นด้วยการเทิดทูน  
พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัวฯ มากกว่าที่พระองค์

จะทรงโอนอ่อนลงมาหาสิ่งสกปรกที่บีบบี้พระองค์ให้ทรงเซ็นบ้าง  
อะไรบ้าง นี่พระองค์ก็เพียงทรงทราบเท่านั้น

.....นี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ นี่เรานำชนบประเพณีอันดีงาม  
มาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ แล้วเวลานี้ข้าศึกศัตรูมหาภัยทั้งหลายกำลัง  
เข้ามาทำลายชนบประเพณีอันดีงาม นับแต่วงศ์มหากษัตริย์ลงมาก็จะถูก  
ลิดรอน บีบบี้ใส่ไฟไปด้วยกัน เรามีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ เราไม่ยอม  
ให้ใครเข้ามาแตะต้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอำนาจเต็มที่แล้ว  
ขอให้อำนาจนี้อยู่กับพระองค์ตลอดไป เหมือนที่เคยอยู่มาแล้ว อย่าให้  
มีใครมาทึ้ง ๆ มาแย่งไปกินแบบสกปรก ๆ นี่เราเทิดทูนอย่างนี้

จะมีการคัดค้านด้านทานกันในมติชนของคนทั่วประเทศ และ  
สังฆมณฑล ที่เห็นดีด้วยกัน ด้วยความเป็นผู้รักชาติ รักศาสนา  
จะออกมาแสดงประชามติ เรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่าน  
ทรงทราบในเรื่องตั้งกรรมการ นั้นเป็นเรื่องของพระองค์ไม่ไปแตะต้อง  
เทิดทูนตลอดเวลา แต่เรื่องของประชาชนซึ่งเป็นลูกของพระองค์ จะ  
เทิดทูนพระองค์ก็มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ จึงต้องแสดงออกมาคัดค้าน  
สิ่งใดที่จะมาทำลายพระราชอำนาจของพระองค์ไม่ประสงค์

## หลวงตาบัวกล่าวถึงโดดใส่กิ่งไม้ผู้ ห้วงบ้านเมืองจะพัง เพราะผาดโผนโจนทะยานเกินไป

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๗

หลวงตามหาบัวเทศน์เตือนอีก อย่าผาดโผนเกินไป ระวังจะเป็น  
ลิงโดดใส่กิ่งไม้ผู้ เดี่ยวจะตกมาตาย ขณะที่ทองก้อน เผยเหตุที่หลวงตา  
เตือน เพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาบอกความจริง กรณีตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่  
สมเด็จพระสังฆราช ด้าน ส.ว.แนะนำนายกฯ รับฟังคำเตือนหลวงตามหาบัว

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่ง  
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม วานนี้  
(๑๖ ธ.ค.) ว่าที่หนังสือพิมพ์ เอาคำเทศน์ไปลง เรื่องอย่าพองตัวนะรัฐบาล  
นั้นถูกต้องแล้ว ที่พูดไปนั้นไม่ผิด รู้สึกวิตกจริงๆ รู้สึกมันแปลกๆ  
เมืองไทยเราขณะนี้จะแหวกแนวเกินไป เราก็คือเตือนว่า ธรรมท่านไม่ตื่นเต้น  
ธรรมท่านสม่ำเสมอ ดูรอบคอบขอบเขตทุกอย่าง แต่เรื่องโลกมันผาดโผน  
โจนทะยาน โดดไปโดดมา จะไปโดนเอากิ่งไม้ผู้เหมือนลิง ที่โดดไปถูก  
กิ่งไม้ผู้ จนหักตกลงไป ทำให้ลิงตกลงไปบนหินดานจนตาย เคยเห็นมา  
ตอนไปที่อำเภอคำชะอี

“คือลิงมันโดดโหนโดดนี้ ไปโดดเอากิ่งไม้ผู้ กิ่งไม้ผู้พาพัง  
แล้วลิงนั้นตกลงไป ไปถูกหินดาน ลิงลงหินดาน ไม้ก็ทับลิงตายอยู่นั้น  
นี่เรากลัวมันจะเป็นลิงโดดไม้ผู้ ให้ระวัง ได้เตือนไว้ ลิงโดนไม้ผู้  
มันก็สะท้อนใจมาตั้งแต่นั้น จึงได้เอามาเป็นคติเตือนใจว่า ถ้าจะทำ



เรารักในหลวง

แบบผาดโผน แบบลิง เดี่ยวจะโดนไม้ผู้ ก็เท่านั้นแหละ ตั้งแต่ลิง มันก็ สะเทือนใจแล้ว แล้วคนทั้งประเทศฟังลงนี้ มันจะไม่กระเทือนยังงี้” หลวงตามหาบัว กล่าว

### ทองก้อนเผยเหตุหลวงตาเตือนนายกย

นายทองก้อน วงศ์สมุทร ลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้สัมภาษณ์กรณีหลวงตามหาบัวเทศน์เตือนรัฐบาลว่า เกิดจากรัฐบาล มีอำนาจที่มีขอบเขต หากเปรียบเทียบกับคำพูดของหลวงตามหาบัว ก็อาจจะเป็นกิเลส คือ มีอำนาจจนทำให้รัฐบาลนี้ลืมหืม และพองตัวเองโดย ลืมไปว่า เวลาที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างไร เช่น พระก็เดือดร้อน ซึ่งทราบกันดีอยู่ว่า รัฐบาลนี้สนับสนุนให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แม้ว่าผิดกฎหมาย ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ก็ไปแก้ ให้ถูกต้อง โดยไปถือว่าตัวเองใช้อำนาจบาตรใหญ่ในการออกกฎหมาย ออกพระราชกำหนด แก้ในสิ่งที่ตัวเองทำผิดให้ถูก ทำให้สังคมเกิดความ แตกแยก สงฆ์ก็เดือดร้อน หลวงตามหาบัว จึงได้เตือนให้ประชาชน เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่ดีนัก

นายทองก้อน กล่าวว่า หลวงตามหาบัวได้เรียกร้องและประชาชน ก็เข้าชื่อถึง ๑.๗ ล้านคนนำไปส่งให้รัฐบาล ในประเด็นละเมิดพระราชอำนาจ ขอให้หยุดกระทำ ซึ่งถ้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่า รัฐบาลเคารพต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลนี้ก็ควรจะเป็นผู้นำในการถวาย พระราชอำนาจคืน

“ส่งเรื่องไปที่ครั้งก็ครั้งก็เจียบ แถมยังออกมาโจมตีฝ่ายประชาชน อีก หว่า การคืนพระราชอำนาจนั้นประชาชนโง่ พระก็โง่ แถมยังให้ ผู้ใหญ่ทางรัฐบาลมาขู่ ให้ข้าราชการ ตำรวจ นักการเมืองมาขู่หลวงตา กับประชาชน ว่าไประคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท คำก็อ้างพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำก็อ้างสมเด็จพระนางเจ้าฯ มาโดยตลอด

บัดนี้ก็มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาทนไม่ได้ ก็เลยเอาความจริง มากกราบเรียนท่านว่า สิ่งที่รัฐบาลได้พูดมาเป็นกรกล่าวอ้าง โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ก็ไม่ทรงทราบ มันเป็นอย่างนี้ และเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร ดังนั้น เมื่อท่านทราบความจริงจากปากผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง ท่านก็ออกมาเตือน”

ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมาหลวงตามหาบัว เคยสนับสนุนรัฐบาลนี้ แต่ตอนนี้ทำไมมาเทศน์ในลักษณะดังกล่าว นายทองก้อน กล่าวว่า ต้องแยกแยะกันให้ออก สิ่งไหนดี ท่านก็จะให้ความเป็นธรรม แต่ถ้า ไม่ดี ท่านก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา เช่น หลวงตามหาบัว บอกว่า จะอาจเอื้อมถึงขนาดจะเป็นประธานาธิบดี ก็ต้องมีการเตือน หรือเมื่อ รัฐบาลนำเงินเข้าประเทศได้ ท่านก็บอกว่าดี แต่เมื่อว่ามันบ้าอำนาจ ท่านก็ว่ามันบ้าอำนาจอย่างนี้เรียกว่าตรง ไม่ใช่ว่าเมื่อทำผิดก็เอ็นดู อยู่เรื่อย

### วุฒิชัย แนะนำนายกย ฟังคำเตือนหลวงตา

นายพิเชฐ พัฒนโชติ ส.ว.นครราชสีมา กล่าวถึงกรณีหลวงตามหาบัวเทศน์เตือน รัฐบาลอย่าพองตัวเกินควรเดี๋ยวจะพัง เพราะ รัฐบาลนี้มักใหญ่ใฝ่สูงว่า เป็นภาพสะท้อนของหลวงตา ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีควรจะต้องฟัง เพราะที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่จาก หลายฝ่ายได้ออกมาเตือน แต่นายกย ก็ไม่เคยรับฟัง แถมยังตอบโต้ ในลักษณะดูหมิ่นดูแคลน ขับไล่ไสส่ง และยังคงกล่าวหาว่าเป็นพวกขาประจำ ทั้งที่ความเห็นส่วนใหญ่มีประโยชน์ อย่างความเห็นของ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส หรือ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ที่เคยล่ำรายชื่อ ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลมาแล้ว แต่นายกย ก็ปฏิเสธที่จะรับฟัง



เรารักในหลวง

ดังนั้น การที่หลวงตามหาบัวออกมาเตือนครั้งนี้ ก็คงจะสะท้อนภาพของนายกฯ ในระยะเวลา ๔ ปี ได้ชัดเจนมาก ซึ่งหากนายกฯ ได้ฟังอย่างมีสติ ลองทบทวนการทำหน้าที่ที่ผ่านมา ว่าได้บริหารประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง รวมถึงการใช้กลไกรัฐให้ได้เปรียบทางการเมืองก็จะเป็นประโยชน์

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กทม. กล่าวว่า การที่หลวงตามหาบัวออกมาเทศน์เตือนนายกฯ เป็นเรื่องที่ดี เพราะบางทีคนมีอำนาจต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่ฟังหรือเชื่อคนใกล้ชิดมากเกินไป ถือเป็นเรื่องอันตราย ดังนั้นสิ่งใดก็ตาม ที่เป็นประโยชน์ก็ควรจะรับฟังอย่าไปมีอารมณ์โกรธ ด้านประโยชน์ก็ควรจะรับฟัง

**หลวงตา :** ที่เตือนมาทั้งหมด และเริ่มแรกตั้งแต่เราออกช่วยชาติบ้านเมือง เราออกมาด้วยความเป็นธรรมทุกแง่ทุกมุม ก่อนที่จะปฏิบัติต่อพี่น้องทั้งหลายทางด้านวัตถุ การเงินการทอง และด้านธรรมะเพื่อเป็นการแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องต้งามนั้น เราดำเนินมาด้วยความพินิจพิจารณาโดยอรรถโดยธรรม แน่ใจทุกอย่างว่าถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาแนะนำบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นการดำเนินของเรา เราจึงไม่เคยปรากฏว่าได้เป็นการต้องติดตนเองในทางผิดธรรม โดยที่ผืนไปทำในสิ่งที่ผิดธรรมอย่างนี้ เราไม่เคยมี จะไปในแง่ใดมุมใด

เราสอนโลกเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลก จะดูจะด่าว่ากล่าว หรือเผ็ดร้อนประการใด มีแต่เรื่องพญชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั้งนั้นที่จะให้เหยียบย่ำทำลายทั้งสามพระองค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เราทำไม่ลง เพราะขัดกับธรรม เนื่องจากเราดำเนินตามธรรมทุกแง่ทุกมุม



## เรื่องพระราชอำนาจ ใครจะมาแตะไม่ได้



เรื่องพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นหัวใจเป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยเราอยู่แล้ว ใครจะมาแตะต้อง มาทำลายไม่ได้เด็ดขาดเลย พระราชอำนาจนี้เป็นพระราชอำนาจเฉพาะพระองค์ที่ได้รับจากประชาชน และพระทั่วประเทศไทยน้อมถวายท่าน ให้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตั้งต๋องค์ไหนๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ นี่เป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ น้ำหนักเท่ากับเมืองไทยของเรา

พื้นฐาน คือ ประเพณีอันนี้ เป็นพื้นฐานอันหนักแน่นใหญ่โตเท่ากับประเทศไทยของเรา ใครที่จะมายึดเอาอำนาจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นอำนาจของตน ซึ่งตัวเท่าอึ่งเท่าอ่างนี้มาครองแล้วผู้นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ทำลายชาติ มหาโจร ตัวยิ่งใหญ่ทีเดียว เพราะอันนี้เป็นประเพณีของชาติไทยที่ยอมรับกันมานานมาแล้ว ใครจะมาแตะต้องไม่ได้

กฎหมายใดก็ตาม ข้อกฎหมายใดก็ตาม จะตั้งมาทำลายเมืองไทย ประเพณีของเมืองไทย ประเพณีกับเมืองไทยเป็นอันเดียวกัน น้ำหนักเท่ากัน นี้ไม่ได้ มีเท่านั้น ใครจะตั้งกฎหมายบังคับบัญชา



เรารักในหลวง

มาแบบไหน ก็ไม่มีความหมาย นอกจากนั้นยังจะจับหัวผู้ที่เป็นมหาโจร เข้ามาแทรกแซงมายึดอำนาจนี้อีก แต่นี่เมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีเมตตาจิต ไม่สนใจ มีแต่เปิดอกเท่านั้น เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

เรื่องพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชอำนาจมาจากหัวใจประชาชนทั้งประเทศ และพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลน้อมถวายท่านด้วยความยินดีเทิดทูนตลอดมา เพราะฉะนั้นใครจะเก่งยิ่งกว่าคนไทยทั้งชาตินี้ไปไม่ได้ ที่จะมารื้อมาถอนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไปครองด้วยแบบ อี้อ่างพองตัวนี้ไม่ได้ ว่างั้นเลย นี่เป็นคำสัตย์คำจริงที่ออกมาจากธรรม คือ ความถูกต้องดีงาม อันเป็นประเพณีอันดีเยี่ยมมาอยู่แล้ว ใครจะมาแตะไม่ได้เลย

เราพูดเพียงเท่านี้วันนี้ นี่เคยพูดมาแล้ว วันนี้เมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราก็มาพูดออก พูดออกมาก็เป็นคำยืนตัว ตายตัวเหมือนเดิมนั่นแหละ เอาละพอ วันนี้ เข้าใจหรือที่พูด ใครมาแตะไม่ได้ ว่างั้นเลย



## เมื่อหลวงตาต้องถวายฎีกาในหลวง ?

ผู้กำกับ : จาก นสพ. “พิมพ์ไทย” คอลัมน์วิจารณ์ธรรม วันจันทร์ ๗ มี.ค. ๒๕๔๘ เมื่อหลวงตาต้องถวายฎีกาในหลวง ?

น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ระหว่าง สมเด็จพระบรมมหาราชพิตร พระราชสมภารเจ้า กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และก็มีน้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไม พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จำต้องตัดสินใจเข้าถวายฎีกาต่อในหลวงสืบเนื่องมาจากเหตุผลกลใดอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์นี้ทรงเป็นพระพี่เลี้ยง (พระอภิบาล) ของในหลวง ในคราวเสด็จทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และก็เป็นเป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ด้วยพระราชอำนาจของพระองค์

ก็อาจทราบกันเพียงเท่านั้น !

แต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า นอกจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จะทรงเป็นพระพี่เลี้ยงในคราวทรงผนวชแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นครูบาอาจารย์ในด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐาน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมาอีกด้วย

มีน้อยคนนักที่รู้ว่าในระหว่างการก่อสร้างวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี อยู่ ณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จ



พระราชดำเนิรเป็นการส่วนพระองค์ เข้าศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานอยู่กับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในที่อันสงบสงัด วิเวก ซึ่งในบางครั้งได้ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่จนค้ำมิดครั้งคืนก่อนคืน กว่าที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ



ดังนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงเป็น “พระอาจารย์” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแท้จริงเพียงพระองค์เดียว

นอกจากนี้จะมีใครรู้อ่างว่ ในระหว่างที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ถูกคนของรัฐบาลบุกเข้าไปรังแก ๒ - ๓ ครั้งถึงในที่ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาย ซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่คนของรัฐบาลได้ใช้อำนาจด้านกฎหมาย แต่งตั้งให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ให้มีอำนาจเสมอกับสมเด็จพระสังฆราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา ในระหว่างนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยม “พระอาจารย์” (สมเด็จพระสังฆราช) ถึงที่ประทับในโรงพยาบาลจุฬาย เป็นการเฉพาะส่วนพระองค์

คงไม่ต้องกล่าวหรือกว่า “ศิษย์” จะมีความหวังใใใน “พระอาจารย์” มากมายมหาศาลเพียงไร และในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้ากราบเยี่ยมพระอาจารย์เพียงสองต่อสองอยู่ภายในห้องบรรทม

เป็นเวลานานถึง ๒๐ กว่านาที่ โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ และ สมเด็จพระเทพฯ ทรงประทับรออยู่แต่ด้านนอกเท่านั้น

นี่คือ ความสัมพันธ์อันแน่นหนาลึกซึ้ง ระหว่าง องค์พระประมุขแห่งพระราชอาณาจักร และ องค์พระประมุขแห่งพระพุทธศาสนาจักร ที่ประเทศชาติสามารถสถิตสถาพรมาด้วยความแน่นหนามั่นคงก็ด้วยสองสถาบันหลักดังที่กล่าวมานี้

ดังนั้น ใครก็ตามที่บังอาจใช้อำนาจอันมิชอบ ลิดรอนพระราชอำนาจขององค์พระประมุขทั้งสอง จึงเปรียบเสมือนเป็นผู้บ่อนทำลายชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำลายความแน่นหนามั่นคงของประเทศชาติ จึงไม่สมควรได้เข้ามาบริหารประเทศชาติและพระศาสนาอีกต่อไป

หลวงตาพระมหาบัว จึงจำต้องเข้าถวายฎีกาก็ด้วยเหตุนี้ !!

ณ.หนูแก้ว

**หลวงตา :** การถวายฎีกานี้เป็นหัวใจของคนทั้งแผ่นดิน แสดงออกมาเป็นถวายฎีกานะ คนทั้งแผ่นดินเดือดร้อน กระทบกระเทือนมาก เพราะความมั่งใหญ่ใฝ่สูง ความตะกละตะกลามของพระหัวโล้นๆ ที่แทนที่จะละกิเลส กลับส่งเสริมกิเลสมากขึ้น ผู้ปกครองบ้านเมือง แทนที่จะให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาบ้านเผาเมือง กลายเป็นข้าราชการบริวารยักษ์ สังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปในต้วๆ ซึ่งแสดงอยู่ทุกวันๆ นี้

ประชาชนมีหัวใจทุกคน เขาทนอยู่ไม่ไหว เสนอเข้ามาๆ เราเป็นจุดศูนย์กลาง จึงต้องรับเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มาพิจารณานะ เราไม่มีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งจิตใจประชาชนที่แสดงออกมา จึงต้องได้นำเรื่องนี้ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องราวเป็นอย่างนั้น





เรารักในหลวง

## ประธานาธิบดีตำแหน่งมหากษัตริย์ของศาสนา

พูดอย่างนี้ เราก็ยังกระเทือนถึงเรื่อง เราพูดให้เต็มปากเลยนะ กระเทือนจริงๆ กระเทือนจิตดวงนี้ กระเทือนจริงๆ นะ ว่าเขาไปพูดไปถึง ตำแหน่งประธานาธิบดีบอดบอดคืออะไร เขาว่าตำแหน่งประธานาธิบดีนี้ ผู้มีศาสนา เรียกว่า เป็นภัยมาก วังนั้น คือ เป็นประธานาธิบดีแล้ว มหากษัตริย์ก็ไม่มี ศาสนาก็ไม่มี เป็นความจริงแค่ไหน เขาเอามาพูด อย่างนั้นนะ พอได้ยินว่าศาสนาก็ไม่มีนี้กระเทือนใจเอามากทีเดียว นี่ ตำแหน่งประธานาธิบดี เรียกว่า ตำแหน่งมหากษัตริย์ของศาสนา ไม่มีเหลือ ของมหากษัตริย์ไม่มีเหลือเลย ตำแหน่งอันนี้เป็นของดีแล้วหรือ

ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งเพชรฆาต สังหารจิตใจของคนที่น่าเชื่อถือ อรรถธรรมมาตั้งเดิมให้พินาศฉิบหายไป ตำแหน่งประธานาธิบดีนี้ดีที่ ตรงไหน เราอยากถามดู คนที่มาครองตำแหน่งประธานาธิบดีนี้ มันจะไม่ตายหรือ มันเหนื่อ อนิจจัง ทุกขัง อนตตา ไปไหน มันจึงมา เหยียบย่ำทำลายถึงขนาดที่ว่าจะไม่ให้มีศาสนาเลย

นี่เราสลดสังเวช เราได้ยินมาเฉยๆ นะ เป็นความจริงแค่ไหนก็ตาม เขาคงไม่เอาความโกหกปกกลมมาพูดเราด้วยเจตนาร้ายนะ เขาจะพูดตาม ความสัตย์ความจริง ว่าถ้าตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาี้ กษัตริย์ก็หมด ศาสนาก็หมด จะมีแต่ประธานาธิบดีมหากษัตริย์ครอบอยู่ในโลกในเมือง เช่น ในเมืองไทยก็ครอบในเมืองไทยเรา แล้วอะไรดี ทำนทั้งหลายพิจารณาซิ

ประธานาธิบดีนั้นนะ กับศาสนา กับชาติ กับพระมหากษัตริย์ เอามาเทียบกันซิ คุณค่าทั้งสามประเภทนี้กับคำว่าประธานาธิบดี ซึ่งเป็นตัวมหากษัตริย์ เป็นเพชรฆาตยิ่งใหญ่ นั้น อะไรเป็นภัยที่ร้ายแรง เหล่านี้ครองโลกมานาน ให้โลกได้รับความสงบรวมเย็นมา เช่น

พุทธศาสนาเรามีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พุทธศาสนาเป็น ศาสนาพื้นเพที่ยืนตัวมาจากท่านผู้บริสุทธิ์ คือ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ทางจิตใจทุกสัตุทุกส่วน เหมือนกันทุกพระองค์ นี่กำลังเดินตามแถวตามแนวมา

เวลานี้พระสมณโคดมเรา สั่งสอนสัตว์โลกให้ได้รับความสงบรวมเย็นเรื่อยมา อยู่ในจุดนี้ ต่อจากนี้จะเป็นพระอริยมะตไตรย ในภททกับนี้ มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ห้าพระองค์ นี่เป็นสี่พระองค์แล้วนี้ นี่ละเป็นธรรม ที่รื้อชนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ๆ กิเลสมีแต่จะเอาจมลงๆ โดยทำเดี๋ยว

ยิ่งประธานาธิบดีที่ไม่มีศาสนาเลย นี่คือ เพชรฆาตอันยิ่งใหญ่ ที่สุดในหัวใจของสัตว์โลกผู้หนีถือศาสนา เช่น พุทธศาสนา เป็นต้น ฉิบหายวายป่วงอย่างไม่มีอะไรเหลือ ทำลายจิตใจได้มากที่สุด ก็คือ ประธานาธิบดี ถ้าจะเป็นประธานาธิบดี กษัตริย์ก็หมด ศาสนาก็หมด

เมืองไทยสิ่งที่มาแทนคืออะไร คือ หมา เข้าใจไหม หมามันไม่มี ศาสนา นี่ละตำแหน่งนี้ละตำแหน่งหมานี้จะขึ้นครองบ้านครองเมือง จะมี แต่หมาไปเต็มตัวไปเลย เรื่องบุญเรื่องบาปจะไม่มี ลบล้างหมด การ ลบล้างคืออะไร คือ กิเลสตัวมีติดบอดนั่นเอง พระพุทธเจ้าองค์ไหนท่าน ลบล้างบาปที่ไหน ไม่เคยมี ลบไม่ได้บาป ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด บุญก็ดี เรื่องธรรมทั้งหลายลบล้างไม่ได้ สอนด้วยธรรมที่เป็นความ ถูกต้องดีงาม นำสัตว์โลกให้เข้าสู่ความร่มเย็นเป็นชั้นๆ ขึ้นมาโดยลำดับ

อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่านรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน จนกระทั่งถึงสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน นี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิม สำหรับอยู่ของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมดีชั่วหนักเบาต่างกัน นี่เป็นมาดั้งเดิม ลบไม่สูญ เรื่องกิเลสตัวนี้มันจะลบหมด จะไม่ให้มีเหลือ ให้เหลือ ตั้งแต่ไฟเผาหัวใจมันเท่านั้น



เรารักในหลวง

คนๆ นี้ถึงวันแล้วมันก็ตาย ตายแล้วมันก็ไปจมที่ว่ามี ที่มันลบนั่นละ มันจะลงไปจมที่นั่นนะ เลิศวิเศษวิโสกว่ามนุษย์ที่ไหนมา เสกสรรปั้นยอตัวเข้าว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เช่น ประธานาธิบดี ก็เป็นบัลลมปากเขาไปเฉยๆ เจ้าของจะตายอยู่วันไหน มันไม่ได้ดูหัวใจเจ้าของ ธาตุชั้นนี้มันชำระธาตุโทรมไปทุกวันๆ เหมือนคนทั่วๆ ไป มาเสกสรรปั้นยอตัวเองขึ้นวิเศษวิโสเหนือโลกทั้งหลาย มันวิเศษไปได้ยังไง โลกนี้เขามีโลกเกิดตายด้วยกันทั้งนั้น

นี่ละที่มาทำลายศาสนาที่เป็นสายทางเดิน เพื่อความสงบสุขแล้วพันทุกข์ไปโดยลำดับของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ จึงสลดสังเวชมาก เราพูดจริงๆ เราสลดสังเวช หัวใจเราครองธรรมชาตินี้อยู่แล้ว พูดให้มันชัดๆ อย่างนี้เลย ครองธรรมชาตินี้ มันจำอยู่ครอบโลกธาตุ เห็นอยู่ที่นี่คือ พระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสั่งสอน

เราไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ นี้ออกจากพุทธศาสนาของเรา แล้วจะไปปลงล้าง ไปทำลายศาสนานี้หาอะไร ผู้ที่ไปปลงล้าง มันมีคุณค่าเหนือศาสนานี้ไปยังไงบ้าง ถึงจะมาปลงล้างมาทำลายศาสนา

เขาว่าตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งหรือเป็นผู้ทำลายศาสนา นี่เขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นนะ กษัตริย์ก็ไม่มีเหลือ และศาสนาก็ไม่มีเหลือ เหลือตั้งแต่หมาไม่มีหางเท่านั้นละ

ประธานาธิบดีตัวนี้แหละตัวหมาไม่มีหางนี้ ตัวเป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงทำลายจิตใจของคนชาวพุทธทั่วโลกดินแดน คือ ตัวนี้เองตัวไม่มีหางนี้เอง แล้วทำลายกษัตริย์ ท่านเป็นกษัตริย์มาเท่าไร ให้ความร่มเย็นแก่โลกได้นานเท่าไร เราตัวยิ่งกว่าหมานี้อีก หรือร้ายกว่าหมาอีก ยังจะไปยกยอว่าเป็นของดีของดีหรือ ใครเชื่อ พิจารณาสิ

# เตือนรัฐบาลถ้าไม่ยอมจม



เวลานี้เขาเอือมระอา เราพูดจริงๆ  
นี่ภาษาของธรรม เขาเอือมคณะนายก  
รัฐมนตรีมากเวลานี้ ประชาชนพี่น้อง  
ชาวไทยเรา เขาไม่ยอมก้มหน้าละ  
มันพลิกกลับตาลปัตร เห็นแก่พวก  
แก่พ้อง เห็นแก่ฟุ้งของตัวเอง เห็น  
แก่อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกื่อนๆ  
ตั้งกฎนั้นขึ้นมา ตั้งกฎนี้ขึ้นมา

ตั้งกฎเพื่อกินเพื่อกลืนในพวกของตน พรรคของตน แล้วแก้กฎนั้น  
แก้กฎนี้ แก้เพื่อตัวเองๆ เหยียบประชาชนราษฎรลง หูมันมีนี่นะ  
ประชาชนเขาจะตาย เขาเอือมระอารัฐบาลชุดนี้เวลานี้นะ ให้รู้เสียนะ  
รัฐบาลชุดนี้เป็นยังไง หรือยังเก่งอยู่อย่างนั้นหรือ รัฐบาลชุดนี้

ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาล นายกฯ ทักษิณ เป็นหัวหน้ารัฐบาล  
นายกฯ ทักษิณเป็นลูกชาวพุทธใหม่ หรือเป็นลูกชาวผีชาวเปรตมา  
จากไหน จึงไม่ฟังเสียงประชาชนราษฎร ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม  
จะมีแต่อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกื่อนๆ เด็ดๆ ขาดๆ ไปทางลุ่มจมฉิบหาย  
นั้นหรือ เราอยากถามอย่างนี้ นายกฯ ทักษิณ ถ้าพูดเป็นพิเศษแล้ว  
ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวนั่นแหละ ลูกศิษย์กับอาจารย์ ทำไมจะสอน  
กันไม่ได้ แล้วธรรมยิ่งเหนือนี้ นี่เอาธรรมมาสอนโลก

ให้ดูนะรัฐบาล อย่าเหลวแหลกแหวกแหวนะ เวลานี้กำลัง  
เริ่มรัฐบาลเหลวแหลกแหวกแหวน ออกช่องไหนๆ มีแต่ช่องจะกิน  
จะกลืน อุบายวิธีการต่างๆ ที่จะกลืนบ้านกลืนเมืองเข้าฟุ้งของตัวเองและ



เรารักในหลวง

พรรคพวกของตัวเอง เวลาที่เด่นมาก ประชาชนเขาเอือมระอาเต็มที่แล้ว รัฐบาลรู้ตัวแล้วยัง ให้พากันพิจารณานะ นี่เราเตือนรัฐบาลในฐานะ เอาธรรมมาสอนโลก นี่ละ ธรรมมาสอนโลกสอนอย่างนี้ ไม่ได้ว่าสูงว่าต่ำ ใครผิดถูกประการใดว่าตามเหตุตามผล

เวลานี้เราหูจะแตกแล้วนะ คอยฟังความร้องทุกข์ของประชาชน บางรายก็มีบัตรสนเท่ห์มา แล้วพูดโดยเฉพาๆ นี่มากต่อมากจนแก้วหู จะแตก จะขาดสะบั้นไปหมดเลยแหละ ฟังเสียงการร้องทุกข์จากความเลวร้ายของ..เฉพาอย่างยิ่งของรัฐบาลสมัยปัจจุบัน กำลังตั้งตัว ไม่ก็คนนะอยู่ในนั้นที่ตั้งตัวเป็นพระเอก พระเอกสองสามสี่คนตั้งอยู่ในนั้น ตั้งนั้นแล้วก็ตั้งกฎนั้น ตั้งกฎนี้ ตั้งข้อบังคับ เพื่อจะกว้านเข้ามาหาตัวเอง วงราชการงานเมืองที่ไหน เอาคนที่เป็นพิษเป็นภัยของตัวเองไปบังคับบัญชาควบคุมไว้หมด ไม่ว่าจะตำรวจ ไม่ว่าจะทหาร เวลาที่เราทราบมาอย่างนี้ ผิดถูกประการใดก็ตาม เป็นอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้ ภาษาธรรมเป็นอย่างไรไปไม่ได้

นี่ชาติไทยเรามันจะจมได้นะ รัฐบาล แปลว่า ผู้รักษาประเทศชาติ แปลออกแล้ว เดียวนี้มันจะเป็นผู้สังหารประเทศชาติเสียแล้ว ถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัว เป็นยังไงคุณทักษิณเรารู้เนื้อรู้ตัวหรือยัง คำร้องทุกข์ของประชาชน เขาเสียอกเสียใจมาร้องทุกข์ หลวงตาบ๊วเป็นจุดศูนย์กลาง เขาเห็นว่าเป็นธรรม เขาก็มาร้องทุกข์ๆ เวลาที่รัฐบาลของเราที่กำลังจะกลายเป็นรัฐบาลพหุชนชาติ ว่าอย่างนั้นนะ เป็นยังไงรัฐบาลของเรา รู้เนื้อรู้ตัวแล้วยัง หรือโอ้อ่าฟูฟ่าเป็นบ้าอำนาจอย่างนั้นหรือ อำนาจบาตรหลวงใหญ่โตป่าๆ เกือบๆ ใครไม่ยอมฟังนะ หมาก็ไม่ยอมฟัง

อย่ามาใช้ในวงประเทศไทยเรา ประเทศไทยไม่ใช่หมา หยอน บัตรไม่ใช่หมาไปหยอนบัตร คนต่างๆ ไปหยอนบัตร หยอนบัตรให้เป็น

นายกฯ ก็ให้เป็นคนพิเศษ ให้เขาเชื่อถือได้ เขาถึงหยอนบัตร ไม่ใช่ หยอนไปแล้วมากัดตรงนั้น กินตรงนี้ๆ เห็นแก่รวย เห็นแก่พรรคแก่พวก เห็นแก่ความร่ำรวยๆ ชาติไทยจะล่มจม ร่ำรวยแต่ตัวคนสองคนมีความหมายอะไร พิจารณาสิ เราอยู่กับโลกเขาแท้ๆ ตั้งแต่หมาอยู่ในบ้าน เขายังรักหมาเขา หมาก็รักเจ้าของ อันนี้ประชาชนราษฎรก็รักเจ้ารักนาย ถ้าเจ้านายเป็นผู้ดี ถ้าเจ้านายเหลวแหลกแหวกแนว ประชาชนราษฎร เขาก็ไม่รัก เขาเกลียด

ตั้งเวลานี้เขากำลังเกลียดรัฐบาลนะ ให้รัฐบาลทราบเสียนะบัดนี้ รัฐบาลกำลังเหลวแหลกอยู่ในวงอำนาจป่าเถื่อนนั้นแหละ ชี้อัดนั้น ชี้อัดนี้ไปหมด เราฟังไปทุกแห่งทุกมุม นี่พูดตามเรื่องที่เขาเล่าให้ฟัง เขาไม่ได้มาโกหก เราเชื่อเจตนาของเขา เขาทนไม่ไหว เขาก็มาร้องเรียนเรา ถ้าจะไปร้องเรียนนั้นก็ไปกัดเขาอีกนะ พวกอำนาจป่าเถื่อนนี้ เขาไปตำหนิยังงี้ กัดเขาทันทีนะพวกยักษ์ พวกผี พวกเปรต นี่รัฐบาลเป็นพหุชนชาติแล้วเวลานี้ เขากำลังว่ากันอย่างนี้

รัฐบาลจะแก้ตัวยังไง รัฐบาลรู้ไหม ตัวเป็นผู้ทำผิดหยกๆ นี่รู้ไหม ประชาชนอยู่ข้างนอก ทำไมเขารู้ ก็เอาตับเอาปอดเขาไปกิน เขาจะไม่รู้ยังงี้ ตับปอดใครๆ ก็รักก็สงวน ลากตับลากปอดเขาไป จะไม่เจ็บปวดแสบร้อนได้ยังไงคนเรา นี่ละ ความทุกข์ของประชาชนที่เกิดขึ้นในวงรัฐบาลนี้ พากันจำนะ

วันนี้เราเตือน เอาธรรมมาเตือน เตือนลงมาก็มีลูกศิษย์กับ อาจารย์ เช่น นายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกศิษย์ ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ เตือนกันได้ ธรรมสอนโลก สอนได้ทั้งนั้น ผิด ถูก ชั่ว ดี สอนได้ทั้งหมด เรื่องธรรมเหนือโลกอยู่แล้ว





เรารักในหลวง

วันนี้เราเตือน รัฐบาลเราถ้าไม่ยอมยอม ให้พลิกแพลง เปลี่ยนแปลงความคิด ความเห็น กฎระเบียบอะไรเหล่านั้นที่กดขี่บังคับ ไม่ใช่กฎหมายนะ มันเป็นกฎหมาย กดขี่บังคับประชาชนให้อยู่ใน อำนาจของตนๆ ให้คนสองสามคนนี้เป็นคน ประเทศไทยทั้งประเทศ ให้เป็นหมา เวลานี้กำลังเป็นอย่างนั้นนะ สීමตัวขนาดนั้นละ บ้ายศ บ้าลาก บ้าอำนาจ อยู่ตรงนั้นหมดนะ ไม่ฟังเสียงใคร ฉีดยาขาด อำนาจ ฉีดยาขาด อำนาจเป็นยักษ์เป็นผี ใครจะฟัง

อำนาจเพื่อยกชาติบ้านเมืองให้ขึ้นมา เอา ! ปกป้อง ใครจะมาแตะต้องชาติไทยของเรา ฟาดกันเลยๆ นี้เรียกว่า เด็ดขาดเพื่อจะยก ชาติไทย ไอ้เด็ดขาดแบบนี้มันจะกินชาติไทย กลืนชาติไทย เป็น เพชฌฆาตทำชาติไทยให้ล่มจม เพราะอำนาจป่าเถื่อนนี่นะ จำให้ดี รัฐบาลเรา นี้เป็นบทหนึ่ง วันนี้ธรรมสอนโลก สอนลงมาวังรัฐบาลก่อน จากนั้นก็แยกแยะไปหาลูกศิษย์กับอาจารย์ สอนลงไปหาลูกศิษย์ลูกหา เช่น คุณทักษิณ เป็นต้น แล้วใครที่อยู่ในวงคุณทักษิณ เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นสหายฟังเป็นฟังตายกันให้เดือนกัน เวลานี้ประชาชนเขาไม่ได้ พอใจนะ ยังเห่อ ยังเป็นบ้าอยู่เธอเวลานี้นะ เอาละพอ



## อย่าลวงพระราชอำนาจ !!

ผู้กำกับ : วิจารณ์ธรรม วันจันทร์ หัวข้อเรื่องว่า อย่าลวงพระราชอำนาจ !!

ฟังความมานานแล้ว กับเรื่องการจะถอดถอน “คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา” ผู้ว่าฯ สตง.ให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งๆ ที่รู้ แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลย ที่ใครก็ตามจะกระทำโดยการก้าวล่วงต่อ พระราชอำนาจ

**เหมือนกับพระราชอำนาจไม่มีความหมาย !!**

คงลืมไปแล้วกระมังว่า บ้านเมืองเรานี้มีพระเจ้าแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน ส่วนพวกเรานั้นไม่ว่าจะเป็นใคร ระดับไหนก็ตาม พวกเรา คือ ข้าของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเหล่าพสกนิกรของพระองค์

แต่โบราณกาลนั้น แม้แต่เศษเสี้ยวธุลีก็จักไม่กล้ากระทำให้แปดเปื้อนต่อเบื้องยุคลบาท แต่คนบางคนในสมัยนี้ยิ่งนับวันจะล่วงต่อเบื้องพระยุคลบาทมากขึ้น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร

ก่อนที่จะมีการยื่นเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน “คุณหญิงจารุวรรณ” ในช่วงนั้นคนบางคนก็เฝ้าข่มเหงรังแกต่อ “คุณหญิงจารุวรรณ” ด้วยวิธีการต่างๆ นานา การทำหน้าที่ในการตรวจสอบเงินของแผ่นดินทำแทบจะไม่ได้ การตรวจสอบการทุจริตคอร์ปชั่นทำแทบจะไม่ได้

**การทุจริตคอร์ปชั่นจึงเบ่งบานปานดอกเห็ด !!**





ที่ต้องการให้ “คุณหญิงจารุวรรณ” ออกพ้นจากหน้าที่ก็เพราะจะได้ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตเงินของแผ่นดินใช่หรือไม่?

(หลวงตา : เอ้า ! เราจะตอบแทนว่า “ใช่” เอ้า ! ว่าไป)

ถึงไม่มีใครตอบ คนทั่วไปเขาก็รู้ ต้องไม่ลืมว่าคนไทยเดี๋ยวนี้อะไรเขารู้ด้วยกันทั้งนั้น ในแต่ละปีๆ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นแสนๆ คน

อย่าว่าแต่คนทั่วไปเขาจะรู้กันเลย แม้แต่ “พระธรรมวิสุทธิมงคล” หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีความรู้ทางโลกเพียง ป.๓ วันๆ หนังสือพิมพ์ไม่เคยได้อ่าน ที่วีไม่ได้ดู วิทยุไม่ได้ฟัง แต่พระคุณท่านทำไมถึงรู้ และรู้ไม่รู้เปล่า หลวงตาท่านยังเทศนาประจานพฤติกรรมอันป่าเถื่อนไปทั่วทั้ง ๓ แดนโลกธาตุ

หลวงตาท่านเทศน์ว่า นี่ก็ทราบที่กำลังจะเข้าคุกคุณหญิงจารุวรรณประชุมปรึกษากันอะไรก็ไม่ทราบ จะเป็นสภาไหนรัฐมนตรีไหน เราก็ก็นึกไม่ทราบนะ จะว่าเป็นที่ประชุมของมหาโจรปล้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เราเชื่อ

นี่กำลังโจมตีคุณหญิงจารุวรรณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง คนนี้เป็นคนดี ทรงแต่งตั้งขึ้นแล้ว พวกนั้นแผนวิฆเนศแผนวิฆเนศอื่น ๆ เข้ามาเรื่อย มันหากินด้วยแผนวิฆเนศอื่น ๆ เข้ามาตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชปลอมนี้ก็ซ้อนเข้ามาจากนั้นก็ซ้อนเข้ามา เดียวนี้กำลังซ้อนเข้ามาหาคุณหญิงจารุวรรณ นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ซึ่งเป็นมหาคุณต่อโลกต่อสงสารในชาติไทยเรา

ใครจะเป็นอย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกล้วน ๆ ไม่เคยปรากฏว่าก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใดแต่ในวงราชการเสียเอง รัฐบาลเสียเองเป็นหัวหน้า มีตั้งแต่เรื่องทำความบอบช้ำให้แก่จิตใจประชาชน มีหน้าซำยังจะโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พังลงจากพระราชอำนาจ พังลงจากราชบัลลังก์อีกก็ได้

ประชุมกันเสนอขอให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ พระองค์พิจารณาเหตุผลการไต่ถาม ถ้าเซ็นไปจะเป็นความเสียหายอย่างนั้นๆ พระองค์จึงไม่เซ็น ไม่เซ็นทางนี้ก็โจมตีบุกขึ้นมา ฟังว่าไปหาเอาบุญแจ่มที่ไหนบุกเข้าไปห้องคุณหญิงจารุวรรณ

คุณหญิงจารุวรรณเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามของแผ่นดินไทย ทำงานเพื่อแผ่นดินไทย ไม่ให้ขึ้นไปทำงาน



เรารักในหลวง

แต่ก่อนเราก็ได้พูดเตือนเข้าไปหาถึงนายกรัฐมนตรี ว่าประชาชนเขาไม่พอใจกับรัฐบาลชุดนี้แล้วเขาก็ออกมา เต็มนี้ยังหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับ แล้วก็มาประจัญบานกันตรงนี้ละ

ตรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวใจของคนทั้งชาติ

ณ. หนูแก้ว

**หลวงตา :** เราอยากต่อว่า เวลาที่พวกลูกกำลังตามฆ่าพ่อ ว่ามันเข้าใจไหม พ่อ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกกลายเป็นภัยตามฆ่าพ่อ ดังเหตุการณ์ที่สภปรกเลวร้ายเป็นอยู่เวลานี้ เราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟัง ได้เห็น มาเห็นแล้วในเมืองไทยเราเนี่ย ตั้งรัฐบาลมา รัฐบาลชุดนี้สำคัญมาก ไม่เคยได้เห็น ก็มาเห็นรัฐบาลชุดนี้แล้ว มันสมควรแล้วหรือ

คุณหญิงจารุวรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดินไทยเรามาตั้งเดิม ให้ความร่วมมือเป็นสุขแก่ลูก ๆ หลาน ๆ ทั่วประเทศไทยมานานสักเท่าไรแล้ว ควรจะเกิดทุนพระองค์ อยากให้ตั้งคนอย่างคุณหญิงจารุวรรณ คนที่ดีๆ อย่างนี้ อย่างน้อยให้ตั้งอีก ๑๐ คนนู่นนะจะว่าอะไร นี่มีคนเดียวก็จะมาฟังอีก มันน่าดูแล้วหรือ พวกโจรพวกมาร อู๊ย ! น่าทุเรศนะ

นี่เราเอาธรรมออกแสดง ธรรมสอนโลก เราสอนได้พูดได้ ผิดต้องบอกว่าผิด เต็มนี้เลวร้ายมากเข้าไปโดยลำดับ แผนซ้อน ๆ ซ้อนมาตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชปลอม แล้วก็ซ้อนเข้ามาหาคุณหญิงจารุวรรณต่อไปน่ากลัว แต่เรายังไม่พูด มันจะเอาหมาตัวไหนมาซ้อนให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นก็ไม่รู้ละ เรากลัวเหลือเกิน ให้รักษาหมาเอาไว้ละ เต็มเขาจะไปยกหมาขึ้นมาซ้อนเข้าไปอีก เข้าใจไหมละ ให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฟังซิ หมา ใครจะไปกราบมันได้ลงคอ ตั้งแต่คนชั่วที่เต็มอยู่ในสภเวลานี้ เขาก็กราบไม่ได้แล้ว เขาตำหนิกันทั้งโลกทั้งสงสาร ไหนยังจะเอาหมามาให้เขากราบอีกได้หรือ อู๊ย ! ทุเรศจริง ๆ

นี่ละครมพูดอย่างตรงไปตรงมา หลวงตาบัวเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอน เลวต้องบอกว่าเลว ดีต้องบอกว่าดี เวลานี้วงราชการมักจะสร้างความเลวร้ายใส่ความดีคนดี ไปหาทำลายคนดีความดี แต่ส่งเสริมความชั่วคนชั่วให้หนาแน่นขึ้นมา ๆ เมืองไทยจะเป็นไฟกันไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ลูกก็ลูกเทวทัต ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปหมด ก็มีแต่ลูกเทวทัตกัดฉีกกันกินเวลานี้นะ ลูกเทวทัตรู้ไหม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พ่อ คือ แม่ ของชาติไทยเรามาตั้งเดิม เป็นความสงบร่มเย็นมาตั้งเดิม ครั้นลูกคนนั้นเกิดมา คนนี้เกิดมา ตั้งรัฐบาลนั้น ตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมาที่ยังไม่ร้ายแรงนัก รัฐบาลชุดนี้ (พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี) เป็นชุดที่เริ่มจะร้ายแรงมากนะ จะฆ่าพ่อฆ่าแม่เข้าไปแล้วเวลานี้ เราฟังไม่ได้ละ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่นกับสุนัข



## จับโกหก “วิษณุ”-“เถรสมาคม” กรณี แต่งตั้ง “ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช”

โดย เชียงเส้าหลง ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

เห็นแล้วก็ เศร้าใจ กับปฏิบัติการโยนกันไปโยนกันมาระหว่าง วิษณุ เครืองาม- รองนายกรัฐมนตรี กับ จุฬารัตน์ บุนยยากร- ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในกรณีที่เกิดคำถามขึ้นมาว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะดำเนินการ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช หรือพูดสั้นๆ ง่ายๆ ตรงไปตรงมาว่า ยกเลิกสภาวะสังฆราช ๒ พระองค์ ในเมื่อปรากฏความจริงเป็นลำดับมาว่า พระอาการประชวร ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกนั้น ดีขึ้นตามลำดับ ถ้าไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆ แล้ว ก็ต้องถือว่า หมัดเงื่อนไขเดิมที่นำมากล่าวอ้าง ฝ่ายแรกพูดอย่าง บัดสวะ, โยนเผือกร้อน และ มุสา ว่า “มหาเถรสมาคมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ และไม่ได้เคยเข้าไปทำอะไรด้วย” ใดๆก็ตาม ตอนนั้นผมไม่เกี่ยวแล้ว ผมออกมาจากวงการนี้แล้ว” ในขณะที่ฝ่ายหลังก็ หดมือหนีเป็นพัลวัน เหมือนไม่ยอมมีส่วนร่วมในอันตรัยกรรม ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มสูงที่จะนำไปสู่สภาวะ สังฆเภท ด้วยการกล่าวชัดเจนว่า “ไม่ใช่อำนาจของมหาเถรสมาคม แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาล เพราะรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้ง” ไม่ว่าจะใครจะพูดอย่างไร แต่สุดท้ายก็คือ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ถูก ล็อค ไว้ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ไว้อย่างเหนียวแน่นเช่นเดิม ทั้งๆ ที่ สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่ ๒๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ปัจจุบัน

ที่ทั้งทรงเป็น สมเด็จพระสังฆราชที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง สถาปนาด้วยพระราชอำนาจสมบูรณ เมื่อปี ๒๕๓๒ - ก่อนการแก้ไข กฎหมายคณะสงฆ์ในปี ๒๕๓๕ และ ทรงเป็น พระที่เลี้ยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวช นี่แหละคือคำตอบจากการกระทำที่เป็นจริงของรัฐบาลที่หัวหน้าคณะประกาศย้ำหนักแน่นว่า “จงรักภักดี เกินร้อย” คำตอบสูตรสำเร็จยังคงเหมือนกรณี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างเป็นทางการนั้น “..รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ และไม่ได้เคยเข้าไปทำอะไรด้วย” ที่ไม่มีแม้แต่คำพูดที่แสดงถึง ความพยายามที่หาทางออก ก็ขึ้นอยู่กับ สติปัญญาของสังคม, สำนึกของสังคม นั้นแหละว่าจะยอมให้สังคมไทย ในทุกภาคส่วน ถูกม้วนเข้าไปในวังวนของอำนาจผูกขาด โดย ไม่ดีนรชัฒซึน เจยๆ กระนั้นหรือ “เชียงเส้าหลง” จะรอดู ด้วยใจระทึก



อ้างแต่ว่า “..ยังไม่มีหนังสือยืนยันมาจากแพทย์เกี่ยวกับพระอาการ” จึงไม่ต้อง แก้ไข, ยกเลิกคำสั่ง แต่ไม่ว่าเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ หรือ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ก็ไม่เคยมีหนังสือยืนยันเกี่ยวกับพระอาการที่ รับรองโดยคณะแพทย์ มีแต่ ประกาศสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ลงนาม และรับผิดชอบโดย วิษณุ เครืองาม แต่ก็ยังนำมาเป็น เหตุอ้างอิง ให้เกิดพฤติกรรม หลู่พระเกียรติ กันได้ **Double Standard** ขนานแท้ และดั้งเดิมโดยแท้ มุสา กันอย่างไม่เกรงกลัวและละอายต่อบาปโดยแท้

ที่ว่า มุสา ก็เพราะรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การออกหน้าอย่างกล้าหาญ ชาญชัยนำกองของ วิษณุ เครืองาม เข้ามา กระทำการ ๒ ครั้งซ้อน



เรารักในหลวง

ในรอบ ๖ เดือน ครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ชัดเจนมาก ๆ เพราะท่านลงนามเองใน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กลายเป็นการ สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของชาติไทยที่ พระราชวาสสามัญชนแต่งตั้ง พระสังฆราช, พระราชวาสผู้มีคุณธรรมต่ำกว่าอวยชัยให้พรพระสังฆราช การกระทำครั้งแรกนี้มี อายุ ๖ เดือน ซึ่งพอครบกำหนดก็เลยนำมาสู่ การกระทำครั้งที่ ๒ ที่ สลับซับซ้อนกว่า เมื่อ วันที่ ๑๕, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เริ่มต้นจากออก แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระ อากาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อปูทางไปสู่กระบวนการ ใช้ อำนาจของฝ่ายบริหาร ตราพระราชกำหนดแก้ไขพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ - มาตรา ๑๐ เปิดช่องให้ มหาเถรสมาคม สามารถดำเนินการ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้เมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประโยคก่อนที่ว่า “..รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ และไม่ได้เคยเข้าไป ทำอะไรด้วย..” จึง มุสา ด้วยประการฉะนี้

แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ ควรทำมาตั้งแต่แรก หากจำเป็น จะต้องมี คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่ยัง ข้อสงสัยใน พระอาการประชวร นั้น “เซียงเส้าหลง” ยืนยันมาโดยตลอด ว่าต้องให้ เป็นการลงพระนามใน พระบัญชา - โดยพระองค์เอง หรือถ้า มันใจว่า พระองค์ไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจใดๆ ได้เลย (ซึ่ง ไม่จริง เพราะในประกาศฯ ฉบับ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ และแถลงการณ์ฯ ฉบับ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เองก็ ไม่มันใจ, เขียนกำกวม) ก็นำความขึ้น กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรม ราชวินิจฉัย การจะเป็นอย่างไรให้ เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัย เรื่องก็จะ จบลงอย่างงดงาม ได้

ต้องเข้าใจความจริงพื้นฐานประการสำคัญว่า สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมี ภูมิธรรมสูง เป็นเสมือนพลังหลักสำคัญทางฝ่าย ศาสนจักร, พุทธจักร ให้กับ รัชสมัย แห่งพระมหากษัตริย์ ผู้มีภูมิธรรมอันประเสริฐ ทั้งยังทรงเป็น พระพี่เลี้ยง ขณะทรงผนวช เมื่อปี ๒๔๙๙ การจะปฏิบัติใดๆ ต่อพระองค์ท่านมิใช่ เพียงแต่จะอ้างชื่อๆ ทื่อๆ ว่าปฏิบัติตามกฎหมาย (ที่ก็ยังมี ข้อถกเถียง จนต้อง แก้ไข ด้วยวิธีการ ตราพระราชกำหนด) หากแต่จะต้องกระทำ ด้วย ความเคารพ, ความยำเกรงในพระเกียรติแห่งตำแหน่งประมุข คณะสงฆ์ไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาด้วยพระราชอำนาจ สมบูรณ์ตามกฎหมายเก่า ก่อนปี ๒๕๓๕ เมื่อปี ๒๕๓๒ และที่สำคัญที่สุด ไม่ควรก้าวล่วงโดยถือความชราภาพหรืออาการประชวร อันจะเป็น ผลให้เกิด กรณีพิพาท ที่จะทำให้เข้าใจไปได้แม้แต่น้อยว่า เป็นการยึด อำนาจการบริหารพุทธจักร - เพื่อเหตุผลทางการเมือง เพราะนั่นจะเป็น จุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ สังคมเภท ในที่สุด

**หลวงตา :** สังคมเภท รู้จักกันใหม่ละ ยุกลงให้สงฆ์ที่มีความ พร้อมเพรียงสามัคคีกันอยู่ด้วยศีลด้วยธรรม ให้แตกแยกจากกันด้วย วิธีการต่างๆ ท่านเรียกว่า สังคมเภท สังคมเภทอยู่ในอนันตริยกรรมห้า กรรมห้าประการนี้หนักที่สุด พวกนี้กำลังสนใจในสังคมเภทเวลานี้ พูดตรงๆ อย่างนี้ละ พระสงฆ์ท่านอยู่ด้วยศีลด้วยธรรม ท่านมีเรื่องอะไร อันนี้ ไม่ได้สนใจในศีลในธรรม เดี่ยวยุ้นั้นแหงนี้อยู่ตลอดเวลา จะทำให้สงฆ์ แยกจากกัน นี้ละเรียกว่า สังคมเภท ความแตกจากกันแห่งสงฆ์เพราะ การยุ่แหง เป็นอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่หนักมากที่สุด ในบรรดา กรรมทั้งหลายในโลกนี้มีอนันตริยกรรมห้าประการ

